

ที่ สพ ๕๑๐๒๗/๕๒๐๘



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๓๖ ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สพ ๗๒๐๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๓ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้ดำเนินการเลือกสรร ในวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรฯ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.suphan.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชู จันทรสวรรค์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐-๓๕๕๒-๑๘๙๙

โทรสาร ๐-๓๕๕๒-๑๙๓๓

www.suphan.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๓ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศฉบับลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดปรากฏตามบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรแนบท้ายประกาศนี้ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง www.suphan.go.th

ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรียงตามลำดับผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาหาผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุดตามลำดับ
๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศนี้ เมื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก
๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรหรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างไปแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้ยกเลิกการจ้าง กรณีที่ได้จ้างไปแล้ว
๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จะดำเนินการจัดจ้างบุคคลที่ผ่านการเลือกสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี (ก.จ.จ.สุพรรณบุรี)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชีรายละเอียดผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับที่สอบได้	เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๑	นางสาวณัฏฐ์ชภา อูบล	

- หมายเหตุ ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์